

# THƯ CHÚC MỪNG

## HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG NĂM HỌC 2023-2024!

Thương gửi các em học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Tăng năm học 2023-2024!

Lời đầu tiên Cô xin chúc mừng các em học sinh đã vượt qua kì thi tuyển sinh và trúng tuyển vào lớp 10 trong tháng 6 vừa qua. Hẳn các em đã miệt mài ôn tập và nỗ lực rất nhiều để bước vào kì thi với mục tiêu nguyện vọng mà mình đã lựa chọn. Những ngày vừa qua khi biết điểm mình đạt được đã trúng tuyển vào mái trường THPT Nguyễn Văn Tăng có lẽ trong lòng các em đan xen nhiều cảm xúc lắm phải không? Đó là niềm vui mừng, sự háo hức, chờ mong, trăn trở và đôi chút băn khoăn khi chuẩn bị hành trang vào một ngưỡng cửa mới, cấp học mới. Cô rất thấu hiểu với những xúc cảm đó trào dâng trong lòng em.

Toàn thể quý Thầy Cô và các anh chị khối 11, 12 trường THPT Nguyễn Văn Tăng cũng rất vui mừng, hân hoan vì sắp được chào đón các em - thế hệ học sinh mới đến nhập học. Ngôi nhà chung mang tên người anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tăng hứa hẹn sẽ đông đủ, rộn ràng vào ngày hội khai giảng tháng 9 mùa thu. Cô tin chính các em khối 10 trúng tuyển năm nay sẽ góp thêm luồng sinh khí mới như làn gió thổi qua đầy sức sống, tươi mát, trong trẻo. Ba năm cấp 3 mà các em sắp được trải nghiệm học tập, hoạt động, vui chơi dưới mái trường này chắc chắn sẽ là những năm tháng thanh xuân đong đầy kỉ niệm, rực rỡ.

Em à! Mỗi con đường chúng ta đi, mỗi cánh cửa chúng ta đặt chân đến trong cuộc đời mình bao giờ ban đầu cũng có chút ngỡ ngàng, lo lắng. Vì Cô cũng từng trải qua như em nên Cô biết điều đó. Nhưng Cô mong em đừng căng thẳng hay áp lực quá, hãy cứ mở rộng lòng mình, đón nhận niềm vui, tình yêu thương từ gia đình, thầy cô và những người bạn đồng môn. Gia đình ông bà, bố mẹ,... sẽ là chỗ dựa tinh thần ấm áp, vững chãi luôn bên em. Và nhà trường cũng sẽ là một ngôi nhà thương mến, tin tưởng thứ hai hết lòng tạo điều kiện cho em sớm thích nghi, hòa nhập với môi trường cấp 3.

Em nhớ nhé, bắt đầu từ ngày mai 10/7 các em học sinh trúng tuyển ba nguyện vọng sẽ có lời hẹn đến thăm trường và nhận hồ sơ, được trực tiếp Thầy Cô tư vấn chương trình học, giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn. Và các em sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 12/7 đến 1/8 đấy nhé! Toàn thể quý Thầy Cô trường THPT Nguyễn Văn Tăng đã chuẩn bị sẵn sàng bằng tất cả tấm lòng để mở cửa chào đón em và phụ huynh. Em nên đi cùng với phụ huynh để bước chân được tiếp thêm sức mạnh, vững vàng và tự tin hơn nhé!

**HIỆU TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Diễm Ly